

นิมาชัยสาร

ปีที่ 39 ฉบับที่ 57 วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553

คณะกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ.จับมือ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช

ม.ราชภัฏสงขลา ม.ทักษิณ ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ.จับมือ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช, ม.ราชภัฏสงขลา, ม.ทักษิณ ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สรุป 5 ปัญหาเร่งด่วนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ได้แก่ 1. การบุกรุกป่าต้นน้ำ 2. การบุกรุกป่าชุ่มน้ำและป่าชายเลน 3. ปัญหาน้ำเสียและขยะ 4. ปัญหาการตื่นเงินของทะเลสาบ 5. โลมาอิรวดีในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาใกล้สูญพันธุ์ โดยให้อนุรักษ์พื้นที่อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง เป็นแหล่งผลิตข้าวพันธุ์ท้องถิ่น

ทั้งนี้เพื่อกำหนดแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปี พ.ศ. 2555-2559 และกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยมี ผศ.ดร.โรจน์จรรย์ คำนสวรรค์ คณบดี คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนายสันติ บุญประคับ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นแกนนำในการระดมสมอง ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ระหว่างเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2553

นายสันติ บุญประคับ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ปัญหาเร่งด่วนที่ควรให้ความสนใจในการทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ประกอบด้วย

1. ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำ โดยกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ที่ครอบครองพื้นที่นั้น แนวทางแก้ไขคือ
 1. ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านและชุมชนรอบพื้นที่ป่าต้นน้ำ ให้ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของป่าไม้
 2. ส่งเสริมอาชีพของชาวบ้าน โดยรอบพื้นที่ป่าต้นน้ำ เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อเปลี่ยนค่านิยมในการบุกรุกใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า
2. ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ชุ่มน้ำ และการทำลายพื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงมีการบุกรุกพื้นที่พุ่มมาปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน นอกจากนี้ยังมีการบุกรุกพื้นที่พรุเพื่อการพัฒนา โดยกลุ่มผู้มีอิทธิพล โดยเฉพาะในพื้นที่พรุควนเคร็ง ตำบลเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช และพื้นที่ทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง รวมทั้งการบุกรุกทำลายพื้นที่แนวป่าชายเลนในพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดสงขลา (อ่านต่อหน้า 2)

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะคิดสถานการณ์

คณะกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ.จับมือ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ม.ราชภัฏสงขลา ม.ทักษิณ ๗ (อ่านต่อจากหน้า 1)

สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือการบุกรุกและปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ประโยชน์พื้นที่นาข้าวซึ่งเป็นแหล่งความมั่นคงทางด้านอาหาร เพื่อปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมัน โดยเฉพาะในพื้นที่ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวพันธุ์ท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง

3.ปัญหาน้ำเสียและขยะ กำล้างประสบปัญหาด้านคุณภาพของน้ำในลำคลอง โดยเฉพาะน้ำในคลองอู่ตะเภา ซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำประปามีปัญหาการปนเปื้อนของสารอินทรีย์ตกค้างและปนเปื้อน ทั้งจากการใช้สารเคมี ปุ๋ย และปากคลองสำโรง ซึ่งมีการปนเปื้อนสารอินทรีย์ละลายน้ำที่มีอันตรายสูงอันเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็ง รวมทั้งการปนเปื้อนโลหะหนักของน้ำในพื้นที่ทะเลน้อย ทั้งจากการปล่อยน้ำเสียจากฟาร์มสุกร สารเคมีจากการข่มสึกระบุด

นอกจากนี้ยังพบปัญหาด้านการจัดการขยะ ชุมชนยังไม่คัดแยกขยะอย่างจริงจัง หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการขยะยังขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังไม่สามารถดำเนินการจัดการขยะอย่างเต็มประสิทธิภาพและถูกสุขลักษณะ ต้องรณรงค์ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยเริ่มจาก ครอบครัว สถานศึกษา ที่ทำงาน

4.ปัญหาการตื่นเงินของทะเลสาบ ซึ่งมีสาเหตุจากการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าต้นน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งยึดหน้าดินและดูดซับตะกอนดินส่งผลให้ตะกอนดินถูกชะล้างจากที่สูงไหลลงสู่ทะเลสาบมากขึ้น รวมทั้งปัญหาต่อไปนี้

- ปัญหาจากการดำเนินกิจการทำทราย ที่ไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ทั้งปัญหาการฟุ้งกระจายของตะกอนทราย และปัญหาการพังทลายของตลิ่ง

- ปัญหาจากการปิดปากกระวะ ที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศในพื้นที่โดยรอบ

- ผลกระทบจากการสร้างท่าเทียบเรือน้ำลึกปิดปากอ่าว

5.โลมาอิรวดีในกลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาใกล้สูญพันธุ์ โดยมีอัตราการตายและสาเหตุจากการทำประมง จึงต้องเร่งอนุรักษ์โลมาอิรวดีอย่างจริงจัง ขอความร่วมมือจากผู้ทำกรประมงห้ามวางอวนปลาบึกในบริเวณแหล่งที่อยู่อาศัยของโลมาอิรวดี ปลูกจิตสำนึกในการสงวน อนุรักษ์โลมา

รวมทั้งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในทะเลสาบสงขลาเพื่อให้มีสัตว์น้ำซึ่งเป็นอาหารของโลมาสมบูรณ์ไปควบคู่กัน

ขอเชิญชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ในระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม – 4 กันยายน 2553

แวดวงราชภัฏ

■...แวดวงราชภัฏ ขานรับกิจกรรมราชภัฏจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ที่ใกล้มาถึง 19 ส.ค.53 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะเสด็จไปประทานรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น และมีความกตัญญูอย่างสูงต่อแม่ เพื่อยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม ณ หอประชุมพระพิฆเนศวร ม.ราชภัฏพระนคร



มานพ ภาณิศวิไลธรรม

■...ไปที่ ม.ราชภัฏเชียงราย ผศ.ดร.มานพ ภาณิศวิไลธรรม อธิการบดี กับ ผศ.ดร.สุชาติ ลีตระกูล รองอธิการบดี ในฐานะผู้รับผิดชอบกองพัฒนานักศึกษานอกจากจะจัดกิจกรรมวันแม่ที่หอประชุมภาคละองค์ หรือแม่ดีเด่นของราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2553 มาให้ทุกคนได้รู้จักในฐานะเลี้ยงลูกให้ได้รับการศึกษาถึงระดับอุดมศึกษาที่ดี และมีลูกที่มีความกตัญญูต่อแม่ที่มีผลการเรียนที่ดีมีความประพฤติที่เหมาะสม

■...ใกล้ถึงวันแม่แห่งชาติ ที่รอ หวนคิดถึง รศ.ดร.ทองอุฒ ทองดีพันธ์ อดีตอธิการบดีราชภัฏและเลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏผู้ล่วงลับไปแล้วทุกที เป็นผู้ริเริ่มโครงการแม่ดีเด่นราชภัฏ มาตั้งแต่ปี 2542 โดยราชภัฏทุกแห่งเสนอแม่ที่สู้ชีวิต เลี้ยงลูกด้วยความอดทนเพื่อลูกได้เรียน และประพฤติดี ทุกปีจะนำประวัติของแม่ที่ได้รับการยกย่อง มาเผยแพร่ ลูกๆ นำแม่มากราบในประกาศเกียรติคุณ นำดีใจว่าวันนี้ยังมี.ราชภัฏบางแห่งยังจัดอยู่

■...เพื่อเป็นเกียรติแด่พระองค์ท่านและน้อมรำลึกถึง พระราชกรณียกิจของพระบรมวงศเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ผศ.ดร.เสาวนิต เสาวนามนธ์ อธิการบดี ม.ราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรมวันแม่ที่รำลึก ณ หอประชุม หอที่ 11 ส.ค.นี้ เริ่ม 08.00-17.00 น. มีทั้งบรรยายพิเศษ การแสดงละครเกี่ยวกับการทำความผิดทางอาญาและการแสดงศาลจำลอง ทุกคนสนใจเข้าร่วมได้ตลอดเวลา

■...ดังไปทั่วโลก สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ม.ราชภัฏนครราชสีมา ล่าสุด พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สหวัณนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นำโดย เตียงคำ ไชยชนะวงศ์ หัวหน้าแผนกวิทยาศาสตร์ ประจำแขวงสะหวันนะเขต เดินทางมาลงนามสัญญาความร่วมมือกับ ผศ.ดร.ประเทือง อินตสฎ ผู้ช่วยอธิการสถาบัน เมื่อกลางเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา

■...แปะติดไว้ข้างฝาอีกสำนักงาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช เชิญชวนน้องหนู นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ห้องโลกวิทยาศาสตร์ เทียวงานกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 17-19 ส.ค.นี้ ที่ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ผศ.ฉัตรชัย ศุภระกาญจน์ อธิการบดี รับประกันทั้งความรู้ ความสนุก ความประทับใจทุกชิ้นงานและการต้อนรับ

ยอดฉัตร

Yoodchat2010@gmail.com

แวดวงราชภัฏ

หลวง ฤทธิ
riddhee@hotmail.com

10 ...สังคมราชภัฏ ส่งท้ายกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2553 ในกลุ่มราชภัฏที่โดดเด่นเป็นพิเศษ ต้องยกให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่ง

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปประทานรางวัลแก่บุคคลที่ได้รับคัดเลือกว่าเป็นลูกกตัญญู และแม่ดีเด่นที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น เพื่อยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม ณ หอประชุมพระพิฆเนศวร ...งานเทิดพระ



สุชาติ เมืองแก้ว



เป็รียง กิจฉัตรนง



มานพ ภาณิศวิไลธรรม

เกียรติแม่ของแผ่นดินครั้งนี้ รศ.ดร.เป็รียง กิจฉัตรนง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร มูลนิธิร่วมฉัตร จัดขึ้นเพื่อเชิดชูพระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ มีบุคคลหลายสาขาอาชีพ เข้าร่วมรางวัลพระราชทาน

ในจำนวนนี้มีนักเรียน นักแสดง ซึ่งเป็นผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 21 คน ล้วนคนดังๆ ทั้งสิ้น เล่นเอาทุกพื้นที่ในมหาวิทยาลัยแทบไม่มีที่ว่าง

...คงเป็นเหมือนเช่นทุกปี ที่หอประชุมภาคละองค์ ผศ.ดร.มานพ ภาณิศวิไลธรรม อธิการบดี และ ผศ.ดร.สุชาติ ลีตระกูล รองอธิการบดี จัดกิจกรรมวันแม่ด้วยการเชิญแม่ที่ลูกกำลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยผ่านการคัดเลือกให้เป็นแม่ดีเด่นราชภัฏเชียงราย เข้าร่วมร่วมกิจกรรมให้นักศึกษาทุกคนได้รู้จักในฐานะเลี้ยงลูกได้ดีมีการศึกษา เห็นแล้วชื่นใจที่แม่-ลูกเดินกันมาเป็นคู่ๆ

อย่างมีความสุข ทุกสายตารื่นรม...ในวาระของการเฉลิมฉลอง 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดร.สุชาติ เมืองแก้ว อธิการบดี ใช้ความเอาใจใส่ในฐานะที่เคยเป็นถึงรองเลขาธิการ กกอ. มาแล้วให้ทุกคนได้ประจักษ์ถึงความสามารถที่จะชูศักยภาพของจันทรเกษมให้นานาชาติได้ประจักษ์ โดยทำหนังสือเชิญถึงสถานการศึกษาต่างๆ ทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา เข้าร่วมประชุมวิชาการจากนานาชาติที่จะมีขึ้นตลอดเดือนกันยายนี้ คาดว่าน่าจะมากเกินกว่า 200 คน

...เมื่องนคร เมื่อนักคิด เมื่อนักเขียน ขอมหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการอาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้นักศึกษาได้พบกับกลุ่มนักเขียนภาคใต้ ล้วนคือนักเขียนชื่อดังทั้งนั้นในโลกวรรณกรรม ไม่ว่าจะเป็น บุญเสริม แก้วพรหม, จำลอง ผึ้งชล, จิตร กานติ ณ ศรีธา, ดวงแก้ว

กัลยา และ ปรัชญา ทักสนา ส่วน ผศ.ฉัตรชัย ศุภระกาญจน์ อธิการบดี นี้ก็มีระดับเทพเช่นกัน

...เติมเต็มความรู้ให้แก่ นักศึกษา นิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.เสกสรร สายสิดส ประธานสาขาวิชา นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรธานี พร้อมอาจารย์ ผศ.ดร.วัชร มานะจิตร, สุวีลดา ติวงษ์ และ สุพรรณมา วงศ์กัลยา นำนักศึกษาสาขาวิชา นิเทศศาสตร์ กว่า 50 คน ศึกษาทำงานที่บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) รายการ ดี 10 และเมืองจำลอง พัทยา วันนี้ทุกคนต่างประทับใจในการต้อนรับและฝากขอขอบคุณมาอีกครั่ง



บรรณารักษารวมหาชัยวาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณารักษารวมหาชัยวาร นางศิริวรรณ จุลทัต, นางณัชฌา นนทโชติ
พญจนิธิกษร อัคร์มาเนา นายก่อถพ ประชาชาญ

สวัสดิ์ค๊ะพบกับมหาชัยสารคอล์มน์พักเที่ยง ฉบับวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2553 ตรงกับวันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 9 ปีชาล

กันยายนที่จะถึงนี้ ก็ถึงคิวที่ชาวมหาชัยจะจัดงานมุทิตาเกษียณอายุราชการกันอีกคราวหนึ่ง ปีนี้มหาวิทยาลัยกำหนดจัดในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2553 เริ่มเวลา 16.00 น.ที่หอประชุม แขกคนสำคัญในงานมี 9 ท่าน คืออาจารย์ทวีศักดิ์ อังคารา อาจารย์ดวงพร พุ่มสุวรรณ อาจารย์อำพล ศิริพันธ์ อาจารย์นงเยาว์ เกตุแก้ว ผศ.ดร.ณรงค์ อ้วนอง ผศ.ศศิรัศมี เพชรช่วย ผศ.จันทรา ทองสมัคร รศ.อาคม เดชทองคำ และผศ.ดร.ไพศาล นิมสุวรรณ (เฉพาะรายชื่อเป็นโครงการเออร์ลิ์ไรท์)

สโมสรบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพบุคลากรสายสนับสนุน โดยร่วมทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกับชาวบ้านหมู่ 4 ท่าจิวพร้อมนักศึกษา และกำลังพลจากกองทัพภาคที่ 4 ช่วยกันคนละไม้คนละมือจนงานซ่อมแซมถนน สายวัดปายาง ถนนซอยบ้านไผ่ตุน และไหล่ทาง สำเร็จลงด้วยดี สร้างความประทับใจให้ชาวบ้านเป็นอย่างยิ่ง สโมสรฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

ได้ฤกษ์สละเสียด คุณก่อกานต์ ประเสริฐ แห่งสำนักงานอธิการบดี เจ้าของฉายากรรมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรอง วันพุงนี้(เสาร์ที่ 21 สิงหาคม) จะงุมมือเจ้าสาวคนสวย คุณเอกศิณี มีสุนทร เข้าพิธีวิวาห์และจะมีงานเลี้ยงมงคลสมรส ณ บ้านเลขที่ 182/182 ซอย 5/6 หมู่บ้านสินสิบลูช 3 ตำบลท่าซึก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ย้ำเตือนกันลืมหืมสำหรับผู้ที่ได้รับการัดเชิญกันอีกครั้ง

การแข่งขันกีฬาภายในเริ่มแล้วตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา ช่วงบ่ายแก่ๆ จะมีสีล้นการแข่งขัน และเสียงเชียร์ สร้างบรรยากาศให้ภายในมหาวิทยาลัยดุคักดั๊กขึ้น วันนี้จะมีการแข่งขันฟุตบอล เวลา 16.00 น. ณ สนามฟุตบอล วอลเลย์บอล ชาย-หญิง เวลา 16.00 น. และบาสเกตบอล เวลา 18.00 น. ณ โรงยิมเนเซียม ว่างๆ อย่าลืมหืมมาให้กำลังใจนักศึกษาในคณะของท่านนะคะ

ส่วนผลการแข่งขันในวันแรกมีดังนี้ บาสเกตบอลชาย ทีมบุคลากรฯ ชนะ ทีมคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ฟุตบอล ทีมคณะครุศาสตร์ ชนะ ทีมคณะวิทยาการจัดการ วอลเลย์บอลหญิง ทีมคณะมนุษยศาสตร์ ชนะ ทีมคณะครุศาสตร์ ทีมวิทยาการจัดการ ชนะ ทีมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่วนวอลเลย์บอลชาย ทีมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชนะผ่าน ทีมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยคำคม "จุดมุ่งหมายที่ไม่มีระยะเวลาคอยกำหนด เป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้น " สวัสดิ์ค๊ะ